



เกษตร Check In

ภาพ-ข้อมูล : สายันต์ สุขมีสา
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม



สมุทรสงคราม ชมวิถีชีวิตเกษตรกร นอนโฮมสเตย์กลางทะเล



**วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลน
บ้านคลองช่องโฮมสเตย์
หมู่ที่ 7 ตำบลคลองโคน
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรใน
"12 เมืองต้องห้าม....พลาด"**

โดยมีคุณวรัญญาภรณ์ ขวัญอ่อนวีระกุล เป็นประธานกลุ่ม ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและการให้บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมได้ตลอดทั้งปี

กิจกรรมของกลุ่มที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมการล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวเล ชมวิถีชีวิตของชาวเลที่ประกอบอาชีพเลี้ยงหอยชนิดต่าง ๆ ชมความงามของธรรมชาติป่าชายเลนและภูมิทัศน์ปากอ่าวแม่กลอง สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวเลหรือชาวประมงในการประกอบอาชีพ กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและให้อาหารลิง ลงเรือไปยังสถานที่ปลูกป่าชายเลน และได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและความสำคัญ รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ต้นกล้า





สำหรับปลูกป่าชายเลนอย่างถูกวิธี และการให้อาหารลิงแสมที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน โดยทางกลุ่มจะมีกั่วยให้บริการแก่นักท่องเที่ยว กิจกรรมล่องเรือชมฟาร์มหอย และงมหอยแครงถึบกระดานเลน ฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงหอยแบบธรรมชาติชนิดต่าง ๆ และนั่งเรือชมฟาร์มเลี้ยงหอยแครงของสมาชิกกลุ่ม ในช่วงน้ำลงนักท่องเที่ยวจะได้ถึบกระดานเลนงมหอยแครงเป็นของแถม **กิจกรรมโฮมกระเตง (Home stay)** จัดที่พักให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังโฮมกระเตงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวเล ได้พักผ่อนและรับประทานอาหารทะเลรสชาติดีที่กลุ่มได้จัดไว้บริการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม [WWW.Home Krateng 888.com](http://WWW.Home_Krateng_888.com), คุณภัทรินทร์ธรา ชวัญอ่อนวีระกุล โทร. 08 7828 5420, คุณวรัญญาภรณ์ ชวัญอ่อนวีระกุล โทร. 08 1941 9152, คุณสายันต์ สุขมิสา สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 08 7856 4254, 0 3471 1711 ต่อ 108



กระเตง คือที่พักชั่วคราวของเกษตรกรที่มีอาชีพเพาะเลี้ยงหอยในทะเล มีลักษณะเป็นกระท่อมหลังคามุงด้วยจากต่อมาเมื่อนักท่องเที่ยวให้ความสนใจก็ปรับปรุงทำเป็นเรือนไม้ที่มั่นคงแข็งแรงเพื่อเป็นที่พักรับประทานอาหาร และบรรยายความรู้ เลยเรียกกันว่า **“โฮมกระเตง”** แม้จะไม่หรูหราแต่กลับให้ความสุข ความประทับใจแก่ผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี ดูจะเป็นแง่มุมอันแตกต่างออกไปจากสังคมเมืองที่เคยสัมผัสมาสู่ความรู้สึกใหม่ที่น่าลิ้มลอง

